

ตลาดหลักทรัพย์ชูวิสัยทัศน์ 5 ปี มุ่งสู่ตลาดทุนชั้นนำแห่งเอเชีย

ผู้จัดการรายวัน - ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศวิสัยทัศน์ 5 ปี มุ่งมั่นสู่การเป็นตลาดทุนชั้นนำแห่งเอเชียที่มีหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนภาพโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนความน่าสนใจในการลงทุนด้วยสินค้าที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้ ช่วยให้นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น ขณะที่ยกระดับและบริหารความเสี่ยงได้

นายสิงห์ ตั้งทศสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยมุมมองวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ระยะ 5 ปี ว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้วิเคราะห์ถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเงินและตลาดทุนทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนผลกระทบต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แล้วเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป กำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบทั้งวิธีการทางธุรกิจและระบบธรรมาภิบาล

เคยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ในระยะ 5 ปีข้างหน้าคือ ปี พ.ศ.2542-2546 เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดทุนชั้นนำแห่งหนึ่งในเอเชียด้วยหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสากล และโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

การที่จะเป็นตลาดทุนชั้นนำแห่งหนึ่งในเอเชียนี้ คือ การทำให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นที่น่าสนใจลงทุน เป็นตลาดทุนที่มีสินค้าที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้ (Integrated Market) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำ สามารถกระจายและบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้

สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะอยู่ภายใต้กลยุทธ์ 7 ประการคือ การมีส่วนร่วมของบริษัทยุติธรรมที่มีคุณภาพที่สามารถสะท้อนโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอย่างเหมาะสม

ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์จะสร้างตลาดตราสารอนุพันธ์ที่มีสินค้าที่ทันสมัยและเหมาะสม โดยการจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนและช่วยลดความเสี่ยงรวมของการลงทุนซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยสร้างความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค นายสิงห์กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์จะดึงดูดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยการสร้างความโปร่งใสของตลาดและการลดข้อจำกัดการลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด และจะขยายฐานผู้ลงทุนในบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้น

การดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์อีกประการหนึ่ง คือ การผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดและการบังคับใช้กฎระเบียบ (Enforcement) อย่างจริงจัง โดยตลาดหลักทรัพย์มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับสากล รวมทั้งมีการรายงานสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นอกจากการปรับเปลี่ยนกลไกเพื่อสนับสนุนพัฒนาตลาดทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานที่ต้องมีการแข่งขันเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งจะสร้างระบบและขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์การดำเนินงานทั้งหมดนี้ จะทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดทุนที่มีความสมบูรณ์แบบและเป็นตลาดทุนที่มีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น

นายสิงห์เปิดเผยเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแผนงานที่มีแนวคิดดำเนินงานชัดเจน มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันในแต่ละปีตลอดระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2542-2546 โดยในปี 2542 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแผนงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ในการบรรลุวิสัยทัศน์

โดยกำหนดแผนธุรกิจเป็น 8 กลุ่มหลัก ซึ่งประกอบด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในเชิงรุก เพื่อรับบริษัทยุติธรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งสามารถสะท้อนโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย มีการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การสร้างระบบการบังคับใช้กฎระเบียบ (Enforcement) อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ การเตรียมการที่จะจัดตั้งตลาดตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะรองรับว.ร.บ.ตลาดตราสารอนุพันธ์ที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2542

นอกจากนี้ จะมีการลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนบุคคลให้เข้า

มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นด้วย ในด้านการปฏิบัติงาน ตลาดหลักทรัพย์จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลระบบงานทะเบียนของธุรกิจหลักทรัพย์ ก็ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2542 ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2546 นี้เช่นกัน โดยในปี 2542 นี้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 ประการ คือ ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นมาตรฐานสากล ความมุ่งมั่นในการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรมในด้านบริการ

โดยมี 4 แผนงานหลักที่แยกประเภทตามธุรกิจหลัก ได้แก่ แผนงานด้านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แผนงานด้านสำนักกำกับบัญชี แผนงานด้านนายทะเบียนหลักทรัพย์และแผนงานด้านสนับสนุนธุรกิจหลัก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์บรรลุเป้าหมายได้

การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ 2546 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานของตลาดหลักทรัพย์และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ที่สอดคล้องกันนี้จะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในตลาดทุน โดยในด้านของผู้ลงทุน มีทางเลือกลงทุนมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนและได้รับความคุ้มครองที่เป็นธรรมขึ้น ในส่วนของประโยชน์ต่อบริษัทยุติธรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพของบริษัทและช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้สะดวกขึ้น สำหรับบริษัทสมาชิกก็จะได้รับประโยชน์จากการได้รับการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้มีปริมาณธุรกิจมากขึ้น

การกำหนดวิสัยทัศน์ 2546 นี้ นอกจากจะเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบัน ยังจัดปัญหาที่สร้างปัญหาและอุปสรรคที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ และนำโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้ว การที่ตลาดหลักทรัพย์สามารถเป็นตลาดทุนที่มีความน่าสนใจในการลงทุนและอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย จะทำให้ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ■